
 

- ร่าง - 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 

การประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์  (E-AGM)  

ตามพระราชกาํหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

วันองัคารท่ี 18 เมษายน 2566 

ควบคุมการประชุมท่ี สํานักงานใหญ่  

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 587 ถนนสุทธิสาร แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี ้

1) กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม จาํนวน 17 คน จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด 17 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) 

ดงัน้ี 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 

1.  นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริษทั  (ประธานท่ีประชุม) 

  ประธานกรรมการบริหาร 

  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2.  นายวิฑูร  เตชะทศันสุนทร กรรมการบริษทั   (กรรมการอิสระ) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ   

  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

3.  พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 

  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

    กรรมการตรวจสอบ 

4.  ศ.(พิเศษ) อรรถพล  ใหญ่สวา่ง กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 

  ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง 

  และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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5. นายสุพงศ ์ ชยตุสาหกิจ   กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร  

6.   นายพงษส์ฤษด์ิ  ตนัติสุวณิชยก์ุล กรรมการบริษทั   

  กรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง 

  และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

  กรรมการบริหาร  

7. ดร.สมบติั  กิจจาลกัษณ์ กรรมการบริษทั  

  กรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง 

  และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

8.  ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 

  กรรมการตรวจสอบ 

9.  นางวลัลภา  อสัสกุล กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 

  กรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง 

  และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

10. ม.ล. ประสบชยั เกษมสันต ์ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 

11. นางพเยาว ์ มริตตนะพร กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 

12.  ดร.สุภามาส   ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 

13.  นางสาวอาริศรา  ธรมธชั กรรมการบริษทั 

14.  นายปณิต ตุลยว์ฒันจิต กรรมการบริษทั 

15.  นายปิยกร  อภิบาลศรี กรรมการบริษทั 

16. นางทศานุช  ธรรมโชติ กรรมการบริษทั 

17. นางจิรนนัท ์ วรจกัร กรรมการบริษทั 

2) ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม  

1. นายวิทูรย ์ หทยัรัตนา รองกรรมการผูจ้ดัการ ปฏิบติัการและวิศวกรรมระบบราง 

2.   นายอนวชั  สุวรรณฤทธ์ิ  รองกรรมการผูจ้ดัการ พฒันาธุรกิจและปฏิบติัการทางพิเศษ 

3. นายอลัวิน  จี รองกรรมการผูจ้ดัการ  บริหาร 

4. นางสาวปาหนนั  โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผูจ้ดัการ บญัชีและการเงิน 
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5.     นางมนสัวีร์  ทรัพยช์วโรจน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ งานกฎหมายและกาํกบัดูแล 

และเลขานุการบริษทั  

6.     นางภรณี  กนิษฐานนท ์ ผูอ้าํนวยการ สาํนกักรรมการและกาํกบัดูแล 

3) ผู้สอบบัญชี  บริษัท สํานักงาน อวีาย จํากดั  (เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์) 

นางสาวศิริรัตน์  ศรีเจริญทรัพย ์  

4) ท่ีปรึกษาทางการเงินอสิระ บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั   

นายพชัร  เนตรสุวรรณ 

5) ท่ีปรึกษากฎหมาย  เดอะลจีิสท์ กรุ๊ป  (เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์) 

นายนพดล  อินทรลิบ     

6) ผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน   เดอะลจีิสท์ กรุ๊ป         

นางสาวสาวิตรี  ตรีนวรัตน์   

7) ผู้แทนอาสาพทัิกษ์สิทธิผู้ถือหุ้น  (เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์) 

นายสรากร  แกว้สม 

8) ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุม 

ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 9 มีนาคม 2566 ปรากฏจาํนวน 

ผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าประชุม  จํานวน  78,571 ราย จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายทั้ งหมด 15,285,000,000 หุ้น 

โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566 มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 

และมอบฉันทะ ณ เวลาท่ีเปิดประชุมเวลา 14.00 น. จาํนวน 1,230 ราย รวมจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 10,038,132,457 หุน้ 

คิดเป็นร้อยละ 65.673 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบับริษทั 

ซ่ึงกาํหนดให้มีผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน

หุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด และในเวลาปิดรับลงทะเบียนมีผูถื้อหุ้นจาํนวนทั้งส้ิน 1,248 ราย รวมจาํนวนหุ้น

ทั้งส้ิน 10,841,871,220 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 70.9314 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด                             

โดยในจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุม 1,248 ราย มีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ศาสตราจารยพ์ิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง 

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และพลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร 

กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ และเป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการ 

คนอ่ืนๆในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ีเข้าประชุมและออกเสียงแทน  จํานวน  1,118 ราย 

รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 2,362,879,326 หุน้ 
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เลขานุการบริษัท   ดว้ยคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566 ในรูปแบบ

การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวาระการประชุมดงัรายละเอียดท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมท่ีได้

จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้นั้น  นอกจากน้ีบริษทัจะบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะส่ือวิดีทศัน์โดยจะเผยแพร่วิดีโอ

ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเปิดชมไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัต่อไป 

ทั้ งน้ี บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ถือหุ้น 

และได้จดัทาํประกาศการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566 โดยมี

มาตรฐานตามท่ี พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจในการรักษาความปลอดภยั 

ของขอ้มูลส่วนบคุคล ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม หนา้ 82-84 

ก่อนจะเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานขอให้เลขานุการบริษทัช้ีแจงเก่ียวกับวิธีปฏิบติั                  

ของบริษทัในการประชุมผูถื้อหุ้นและการลงคะแนนเสียง  

เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ารายละเอียดขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและกติกาการนับคะแนน 

บริษทัไดช้ี้แจงไวใ้นหนา้ 77 - 78 ของหนงัสือเชิญประชุมตามท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ สรุปสาระสาํคญั คือ 

1.  วิธีการออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อตามขอ้บงัคบัของบริษทั คือ ใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1 เสียง  

2.  การประชุมจะพิจารณาเรียงตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาํเสนอขอ้มูล 

ในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อท่ีประชุม 

เม่ือมีการนบัคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จส้ินตามลาํดบั 

3.  ในการนับคะแนนเสียง บริษทัจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจาํนวนเสียง

ทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็น 

คะแนนเสียงท่ี “เห็นดว้ย” 

สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือตอ้งการถามคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ในท่ีประชุมให้ดาํเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบติัท่ีแสดงในวิดีทศัน์ ในกรณีท่ีมีคาํถามในแต่ละวาระจาํนวนมาก

และมีประเด็นคลา้ยๆกัน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคัดเลือกหรือรวมคาํถามตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ี เพื่อความกระชบัในการประชุม สําหรับคาํถามท่ีไม่ไดต้อบในท่ีประชุม บริษทัจะตอบกลบัผูถื้อหุ้นทาง 

E-mail ตามท่ีแจง้ไว ้ 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 

ประธาน ขอใหเ้ลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

เลขานุการบริษัท แจง้ต่อท่ีประชุมว่ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ซ่ึงประชุม

เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2565 บริษทัไดส่้งให้ล่วงหนา้แลว้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น

ตามท่ีปรากฏตั้งแต่หน้า 12 ถึงหน้า 24 และไดมี้การเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 9 

ธนัวาคม 2565 นอกจากน้ีบริษทัไดเ้ผยแพร่วิดีโอบนัทึกการประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผูถื้อหุ้น

สามารถเปิดชมไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น และ 

มีความชดัเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ผู้อํานวยการ สํานักกรรมการและกํากับดูแล แจง้ต่อท่ีประชุมว่าไม่มีผูถื้อหุ้นส่งคาํถามหรือความเห็น

เพิ่มเติม ทั้งทาง VDO Conference และ Q&A 

ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่าวาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

ผลการนบัคะแนน 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ประชุมในวาระน้ี 10,841,796,320 เสียง 

เห็นดว้ย 10,841,225,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   

งดออกเสียง 571,000 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น 

คร้ังท่ี 1/2565 ตามท่ีเสนอ 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 

ประธาน ขอใหเ้ลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

เลขานุการบริษัท นําเสนอข้อมูลผลการดําเนินงานโดยสรุปในรูปแบบวิดีทัศน์เพื่อสรุปข้อมูล 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2565 ซ่ึงสรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

ปี 2565 ยงัเป็นปีท่ีมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่สถานการณ์เร่ิมผ่อนคลายลง 

ทั่วโลกทยอยยกเลิกมาตรการจํากัดการเดินทาง และตั้งแต่กลางปี 2565 ประเทศไทยได้เปิด

ประเทศเต็มรูปแบบ ทาํให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ จาํนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติและ

ปริมาณการเดินทางเพิ่มขึ้นตามลาํดบั ส่งผลใหร้ายไดข้องบริษทัฟ้ืนตวัขึ้นดว้ยเช่นกนั 
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บริษทัให้ความร่วมมือสนองนโยบายของภาครัฐ “เปิดเมืองปลอดภยั” แจกสเปรยแ์อลกอฮอล์

จํานวนหน่ึงล้านช้ินแก่ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าและทางพิเศษ รวมทั้ งโรงเรียนตลอดจนชุมชน 

รายรอบเส้นทางอย่างต่อเน่ือง และบริษทัร่วมกับพนัธมิตรท่ีสําคญั อาทิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

แห่งประเทศไทย และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จดัโครงการ ‘Happy Journey with BEM’ 

ซ่ึงเป็นโครงการสําคญัท่ีบริษทัไดด้าํเนินการมาอย่างต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุน

นโยบายการท่องเท่ียวของภาครัฐ สอดรับกับการเปิดเมืองปลอดภัย และให้ความสําคัญ 

ในเร่ืองการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและวิสาหกิจชุมชนรอบเส้นทาง ทั้ งยงัสามารถกระตุ้น 

จาํนวนการใชง้านของผูใ้ชบ้ริการจากการเดินทางท่องเท่ียวอนัจะเป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้กบัชุมชน

และบริษทัร่วมไปดว้ยกนั นอกจากน้ีบริษทัยงัมุ่งมัน่ให้เกิดการพฒันาการท่องเท่ียวไปในทิศทาง 

ท่ีย ัง่ยืน ผ่านความสุขความประทับใจ และความทรงจาํท่ีดีของผูใ้ช้บริการ โดยตลอดปี 2565 

บริษัทได้จัดทริปเส้นทางท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์พร้อมให้ความรู้แก่ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

ภายใต้โครงการ ‘Happy Journey with BEM’ รถไฟฟ้าขบวนแห่งความสุข จาํนวน 5 เส้นทาง  

ไดแ้ก่ เส้นทางท่องเท่ียวโดยรอบสถานีวดัมงักร สถานีสนามไชย สถานีสามย่าน สถานีหัวลาํโพง 

และสถานีอิสรภาพ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับท่ีดีมาก 

แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่บริษัทไม่ได้หยุดการพัฒนาการให้บริการโดยใน 

เดือนมกราคม 2565 บริษทัร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ

ธนาคารกรุงไทย เปิดให้บริการชาํระค่าโดยสารดว้ยบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิตชนิด Contactless 

ตามมาตรฐาน Euro Master Visa หรือ EMV Contactless ในโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล 

(สายสีนํ้ าเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เพิ่มเติมจากท่ีไดเ้ปิดใชบ้ริการชาํระค่าผ่านทาง

ด้วยบตัร EMV Contactless ในทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษประจิมรัถยาและทางพิเศษอุดรรัถยา 

ไปเม่ือปี 2564 เพื่อเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีช่วยให้ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบายและรวดเร็ว

ในการชาํระค่าผา่นทางและค่าโดยสาร 

นอกจากน้ี ดว้ยความพร้อมและศกัยภาพในการบริหารการเดินรถไฟฟ้า ทาํให้ในปี 2565 BEM 

ไดรั้บคดัเลือกให้เป็นผูด้าํเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท-์มีนบุรี (สุวินทวงศ)์ 

ซ่ึงท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2565 ได้อนุมัติให้บริษทัเข้าทําสัญญา 

ร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม  กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

ภายหลงัจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ทั้งน้ีการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม จะทาํให้

บริษทัเพิ่มความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และขยายโครงข่ายของระบบขนส่ง

มวลชนดว้ยรถไฟฟ้าท่ีบริษทับริหารอยูใ่นปัจจุบนัใหค้รอบคลุมพื้นท่ีการใหบ้ริการมากขึ้น 

ในด้านการเงินกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัฟ้ืนตัวขึ้นจากปีก่อนหน้าท่ีได้รับ

ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งน้ี ผลการทบทวนการจดัอนัดบัเครดิต

องคก์รของ BEM โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั ในปี 2565 ยงัคงท่ีระดบั A ลบ แนวโนม้คงท่ี 
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นอกจากน้ี บริษทัได้ออกหุ้นกูเ้พื่อความยัง่ยืนคร้ังท่ี 2 จาํนวน 4,500 ลา้นบาท เพื่อนําเงินไปใช ้

ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงิน ซ่ึงหุ้นกูเ้พื่อความยัง่ยืนของบริษทัยงัคงไดรั้บการตอบรับจาก 

นักลงทุนเป็นอย่างดี มียอดจองมากกว่า 2.6 เท่า สะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือมัน่ของนักลงทุน 

ท่ีมีต่อบริษทั และธุรกิจของบริษทัท่ีลงทุนในโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

ในดา้นผลประกอบการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีลดความรุนแรงในคร่ึงปีหลงั 

ของปี 2565 และภาครัฐได้ประกาศให้โควิด-19 เป็นเพียงโรคติดต่อเฝ้าระวงั รวมถึงการเปิดประเทศ 

ทาํให้ปริมาณการเดินทางเพิ่มมากขึ้ น ส่งผลให้ปริมาณผูใ้ช้ทางด่วนและผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า 

ในปี 2565 เพิ่มขึ้นอย่างมากเม่ือเทียบกับปี 2564 และมีผลต่อเน่ืองให้รายได้พฒันาเชิงพาณิชย ์

ซ่ึงเ ก่ียวเน่ืองกับปริมาณการเดินทางในระบบรถไฟฟ้าและทางพิเศษเพิ่มขึ้ นด้วยเช่นกัน 

โดยปริมาณผูใ้ช้ทางพิเศษ เฉล่ีย 1,039,917 เท่ียวต่อวนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และปริมาณผูโ้ดยสาร

รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน เฉล่ีย 270,617 เท่ียวต่อวนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 85 

สรุปผลประกอบการของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2565 มีดงัน้ี  

มีรายได้ค่าผ่านทาง 8,192 ลา้นบาท รายได้ค่าโดยสารและรายได้รับจา้งเดินรถ 4,917 ลา้นบาท 

รายไดก้ารพฒันาเชิงพาณิชย ์921 ลา้นบาท เงินปันผลรับและรายไดอ่ื้น 772 ลา้นบาท รวมรายได้

ในปี 2565 ทั้งส้ิน 14,802 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแลว้ร้อยละ 31  

ในส่วนของต้นทุน  8,447 ล้านบาท  และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  1,160 ล้านบาท 

รวม 9,607 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,458 ลา้นบาท หรือร้อยละ 18 สอดคลอ้งกบัการเพิ่มขึ้น

ของรายไดข้องบริษทั มีค่าใชจ่้ายทางการเงิน 2,361 ลา้นบาท ภาษีเงินได ้398 ลา้นบาท 

ผลประกอบการปี  2565 มีกําไรสุทธิ  2,436 ล้านบาท  เพิ่มขึ้ นจากปีก่อน  1,426 ล้านบาท 

หรือร้อยละ  141 และสูงกว่า ปี  2563 ซ่ึ ง เ ป็นปีแรก ท่ี มีผลก ระ ทบ จากก า รแพ ร่ ระ บ า ด 

ของโควิด-19 381 ลา้นบาท คิดเป็นกาํไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2565 16 สตางค์ มีกระแสเงินสดสุทธิ 

จากการดาํเนินงาน 5,632 ลา้นบาท ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 597 ลา้นบาท และใช้ไปในกิจกรรม

จดัหาเงิน 4,379 ลา้นบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,788 ลา้นบาท 

ฐานะการเงิน ณ ส้ินปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 114,128 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 

จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์ 

หน้ีสินรวม 76,865 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 1 จากการชาํระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม 37,263 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 1 จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 
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อัตราส่วนทางการเงินปรับตัวดีขึ้ น ตามผลประกอบการท่ีฟ้ืนตัวโดยมีอัตรากําไรสุทธิอยู่ท่ี 

ร้อยละ 16.66 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นอยู่ท่ี ร้อยละ 6.50 อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิ

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 1.66 เท่า ใกล้เคียงกับปีท่ีแล้ว และยงัคงตํ่ากว่าสัญญาสินเช่ือและหุ้นกู ้

ท่ีกาํหนดไวไ้ม่เกิน 2.5 เท่า 

นอกจากการส่งมอบบริการท่ีดีและมีคุณภาพ บริษทัยงัคงตระหนักถึงความยัง่ยืนขององค์กร  

การดาํเนินงานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สะทอ้นผ่านรางวลั

แห่งความภูมิใจท่ีเป็นเคร่ืองยนืยนัความสาํเร็จ ดงัน้ี 

บริษทัไดรั้บการจดัอนัดบับริษทัจดทะเบียนท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการในเกณฑ ์“ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว 

(Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย หรือ IOD ติดต่อกัน 

อย่างต่อเน่ือง อีกทั้ง BEM ยงัได้รับการประกาศช่ืออยู่ใน “หุ้นย ัง่ยืน” (Thailand Sustainability 

Investment) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 และได้รับการประเมินการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

จดทะเบียนในอาเซียน ประเภทรางวลั ASEAN Asset Class PLCs ถือเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ท่ีดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน โดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล นอกเหนือจากนั้น 

ยงัได้รับรางวลั Thailand’sTop Corporate Brands 2022 ในฐานะบริษทัท่ีมีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 

ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ซ่ึงบริษทัไดรั้บรางวลัต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 

นอกจากน้ี บริษทัได้กาํหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในบริษทัโดยได้ส่ือสารให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานรับทราบและถือปฏิบติั และเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์บริษทั และ

รายงานประจาํปี รวมทั้งกาํหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบติัท่ีเหมาะสมของกรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนกังาน ไวใ้นจรรยาบรรณบริษทั 

บริษัทยังคงมุ่งมั่นส่งมอบบริการระบบทางพิ เศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 

ท่ีมีประสิทธิภาพ อาํนวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้บริการเดินทางดว้ยความสะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภยัในทุกๆวนั พร้อมขยายโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งท่ีทนัสมยั เพื่อแก้ปัญหาจราจร 

และยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยดาํเนินงานบนพื้นฐานของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

มีความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของบริษทั สังคม และประเทศชาติ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบต่อรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2565 จึงเห็นควร

เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบโดยไม่ตอ้งมีการลงมติ 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ผู้อํานวยการ สํานักกรรมการและกํากับดูแล แจง้ต่อท่ีประชุมว่าไม่มีผูถื้อหุ้นส่งคาํถามหรือความเห็น

เพิ่มเติม ทั้งทาง VDO Conference และ Q&A 

เลขานุการบริษัท  แจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระน้ีไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นการรายงาน                 

ผลการดาํเนินงานใหท่ี้ประชุมทราบ  

ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2565 
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วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

ประธาน ขอใหเ้ลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ท่ีขออนุมัติในวาระน้ี ตามท่ีปรากฏในสรุปข้อมูลทางการเงินปี 2565 

ท่ีไดน้าํส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ และขอ้มูลโดยสรุปตามวิดีทศัน์ท่ีนาํเสนอไปในวาระท่ี 2 แลว้ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน สําหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบ 

โดยผูส้อบบญัชีแลว้ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร

ขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น  

ผู้อาํนวยการ สํานักกรรมการและกาํกบัดูแล แจง้ต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ส่งคาํถามทาง Q&A  

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น  สอบถามเก่ียวกบัการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง

บางขนุนนท ์- มีนบุรี (สุวินทวงศ)์ 

ประธาน ขอใหน้ายพงษส์ฤษด์ิ ตนัติสุวณิชยก์ุล กรรมการบริษทั  ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

นายพงษ์สฤษดิ์  ตันติสุวณิชย์กุล  กรรมการบริษัท ช้ีแจงดงัน้ี 

1.  การประมูลในคร้ังน้ีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดาํเนินการตามระเบียบ 

ท่ีกาํหนดและดาํเนินการโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงการท่ีบริษทัชนะการประมลูนั้น บริษทัได้

ปฏิบติัตามระเบียบและขั้นตอนของการประมูลอยา่งถูกตอ้งเช่นกนั 

2.  ประเด็นเร่ืองการเสนอผลประโยชน์สุทธิ (NPV)ในโครงการดงักล่าวให้การรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในจาํนวนเงินประมาณ 7.8 หม่ืนลา้นบาท จนนาํมาสู่การชนะ

ประมูลโครงการของบริษทันั้น ตัวเลขดังกล่าวเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับกรอบการให้เงิน

สนับสนุนแก่โครงการน้ีท่ี  รฟม .  ได้ทําการศึกษาไว้เป็นเงินจํานวน  9 หม่ืนล้านบาท

โดยประมาณ ทําให้รัฐจ่ายค่างานโยธาตํ่ากว่าราคากลางและจะเห็นได้ว่าบริษัทเสนอ

ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่รัฐดีกว่าท่ีรัฐศึกษาไว  ้ซ่ึงในขณะน้ีโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 

ช่วงบางขนุนนท-์มีนบุรี (สุวินทวงศ)์ อยูร่ะหวา่งรอการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เพื่อเขา้มา

ดาํเนินการโครงการรถไฟฟ้าดงักล่าวต่อไป  
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นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ ถือหุ้น  สอบถามเก่ียวกับการไม่ยกเวน้การเก็บค่าผ่านทางของ 

ทางพิเศษประจิมรัถยาในช่วงเทศกาลสงกรานตท่ี์ผา่นมา 

ประธาน ขอใหน้ายพงษส์ฤษด์ิ ตนัติสุวณิชยก์ุล กรรมการบริษทั  ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

นายพงษ์สฤษดิ์   ตันติสุวณิชย์กุล  กรรมการบริษัท ช้ีแจงว่าการยกเว้นการเก็บค่าผ่านทาง 

ของทางพิเศษในวนัหยุดราชการประจาํปีตามประกาศของสํานักนายกรัฐมนตรีนั้ น เกิดจาก 

การท่ีบริษทัได้ตกลงไวใ้นสัญญาสัมปทานท่ีได้ทาํกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 

ซ่ึงจะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวนัหยุดราชการประจําปีให้เฉพาะทางพิเศษเฉลิมมหานคร 

ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยาเท่านั้น 

นายอิทธิกร  ตานะโก  ผู้ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัผลประกอบการและระยะเวลาสัญญาสัมปทาน

ของบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) และผลประกอบการของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ประธาน ขอใหน้ายพงษส์ฤษด์ิ ตนัติสุวณิชยก์ุล กรรมการบริษทั  ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

นายพงษ์สฤษดิ์  ตันติสุวณิชย์กุล  กรรมการบริษัท ช้ีแจงดงัน้ี 

1.  บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) หรือ TTW มีผลการประกอบท่ีมีความมัน่คงสูงและอยู่ใน

ระดับดีอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงระยะเวลาสัมปทานท่ี TTW ได้รับในปัจจุบนัจะส้ินสุดลงในเดือน

ตุลาคม 2566 และมีสิทธิเจรจาขอต่อสัญญาดงักล่าวต่อไปไดอี้ก 10 ปี หรืออีกทางเลือกหน่ึงคือ 

ไดมี้การเจรจาในเบ้ืองตน้ระหวา่ง TTW และการประปาส่วนภูมิภาคในการต่อสัญญาสัมปทาน

ออกไปอีก 20 ปี โดยเพิ่มขอ้ตกลงให้ TTW ลงทุนปรับปรุงและเพิ่มกาํลงัการผลิตเพิ่มขึ้นซ่ึง

ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งรอการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เขา้มาดาํเนินการในโครงการดงักล่าวต่อไป 

2.  บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) หรือ CKP มีระยะเวลาสัมปทานในการผลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้าประมาณ 30 ปี ซ่ึงการพิจารณาผลประกอบการจะเป็นการพิจารณาองคร์วมตลอดทั้งปี 

ไม่สามารถท่ีจะพิจารณาเป็นไตรมาสได ้เน่ืองจากผลประกอบการในแต่ละไตรมาสแปรผนั

ตามปริมาณนํ้ าท่ีจะนํามาผลิตกระแสไฟฟ้า ไตรมาสใดเป็นฤดูแล้ง ปริมาณนํ้ ามีน้อย ส่งผลให ้

ผลประกอบการน้อย เป็นต้น ในปีท่ีผ่านมาผลประกอบการของ CKP อยู่ในระดับดีมาก 

มีกาํไรสูงกว่าสถิติของปีท่ีผ่านมา เน่ืองดว้ยการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานนํ้ าไซยะบุรี

สามารถผลิตได้เต็มกําลัง และการคาดการณ์ผลประกอบการในปีน้ีจะมีแนวโน้มสูงขึ้ น 

อยา่งต่อเน่ือง 
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นายสรากร  แก้วสม  อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามถึงแนวทางของบริษทั

เพื่อใช้รองรับปัญหาอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงขึ้นและอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีผนัผวน 

วา่บริษทัมีแนวทางในการรับมืออยา่งไร 

ประธาน ขอให้นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร  รองกรรมการผูจ้ ัดการ บญัชีและการเงิน ช้ีแจง 

ต่อท่ีประชุม 

รองกรรมการผู้จัดการ บัญชีและการเงิน ช้ีแจงดงัน้ี 

1.  บริษทัมีการบริหารจัดการสัดส่วนของหน้ีท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและอัตราดอกเบ้ียลอยตวั 

เพื ่อลดผลกระทบจากปัญหาอตัราดอกเบ้ียที่สูงขึ้น ณ ปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ียคงที่อยู ่ท่ี 

ร้อยละ 75 และอตัราดอกเบ้ียลอยตวัอยู่ท่ีร้อยละ 25 

2.  สําหรับปัญหาอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษทัไม่มีหน้ีท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ จึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

นายสรากร  แก้วสม  อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะ  สอบถามเก่ียวกบังบการเงินว่า 

จากหมายเหตุทางการเงินข้อ 6 รายการธุรกิจทางการเงินกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันในหัวข้อ 

เ งินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ี เ ก่ียวข้องกันอยากทราบว่าอัตราดอกเ บ้ีย ท่ีให้บ ริษัท 

ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จาํกดั กูไ้ปในปี 2565 นั้นเท่าไรและมีการจ่ายอยา่งไร  

ประธาน ขอให้นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร  รองกรรมการผูจ้ ัดการ บัญชีและการเงิน ช้ีแจง 

ต่อท่ีประชุม 

รองกรรมการผู้จัดการ บัญชีและการเงิน  ช้ีแจงว่าอัตราดอกเบ้ียท่ีบริษัทให้บริษัท ทางด่วน 

กรุงเทพเหนือ จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยกู้ยืมนั้นมีอัตราเท่ากับอัตราดอกเบ้ียท่ีบริษทั ทางด่วน

กรุงเทพเหนือ จาํกดั กูย้มืกบัธนาคารและจ่ายดอกเบ้ียเป็นรายเดือน  

ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่าวาระน้ีต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเข้าประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 
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ผลการนบัคะแนน 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ประชุมในวาระน้ี 10,841,866,820 เสียง 

เห็นดว้ย 10,841,834,920 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไม่เห็นดว้ย 31,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0003   

งดออกเสียง 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2565 ตามท่ีเสนอ 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาํไร และจ่ายเงินปันผล 

ประธาน ขอใหเ้ลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 36 กาํหนดวา่ หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล

จากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไรในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกนั และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

และขอ้ 37 กาํหนดว่าบริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมี

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัหรือมากกวา่นั้น 

คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าในปี 2565 บริษทัมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เป็นเงิน 2,313.4 ลา้นบาท และไม่มีขาดทุนสะสม สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดต้ามขอ้บงัคบั

ของบริษทั จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

1.  อนุมติัจดัสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายสาํหรับปี 2565 เป็นเงิน 25.9 ลา้นบาท  

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 1,834.2 ล้านบาท 

ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโดยจ่ายจากกําไรทางบัญชีท่ีไม่ผ่าน 

การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้ งน้ี กําหนดให้วนัท่ี 9 มีนาคม 2566 เป็นวนักําหนดรายช่ือ 

ผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2566 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น  

ผู้อาํนวยการ สํานักกรรมการและกาํกบัดูแล แจง้ต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ส่งคาํถามทาง Q&A  
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นายอิทธิกร  ตานะโก  ผู้ถือหุ้น  สอบถามเก่ียวกบัเงินปันผลของบริษทัว่าจะกลบัมาเทียบเท่ากบั

ช่วงระยะเวลาก่อนท่ีจะมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 หรือไม ่

ประธาน ขอใหน้ายพงษส์ฤษด์ิ ตนัติสุวณิชยก์ุล กรรมการบริษทั ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท ช้ีแจงวา่ดว้ยแนวโนม้ผลประกอบการของบริษทั

ท่ีดีขึ้นอยา่งต่อเน่ือง มัน่ใจวา่เงินปันผลน่าจะกลบัไปใกลเ้คียงกบัก่อนเกิดโควิดไดใ้นปีน้ี 

ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงว่าวาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

ผลการนบัคะแนน 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ประชุมในวาระน้ี 10,841,866,820 เสียง 

เห็นดว้ย 10,836,051,438 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9464 

ไม่เห็นดว้ย 5,815,382 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0536   

งดออกเสียง 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติั ดงัน้ี  

1.  อนุมติัจดัสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายสาํหรับปี 2565 เป็นเงิน 25.9 ลา้นบาท 

2.  อนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 1,834.2 ล้านบาท 

ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั โดยจ่ายจากกาํไรทางบัญชีท่ีไม่ผ่าน 

การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลซ่ึงผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได ้

วาระท่ี 5 พจิารณาเสนอบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระ 

ประธาน ขอใหเ้ลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษทัข้อ 14 กําหนดว่าในการประชุม 

สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก 

ใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3  
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กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชวิ้ธี

จับฉลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้ น 

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2566 น้ี กรรมการท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระ 6 คน คือ 

1. นางพเยาว์  มริตตนะพร  2. นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร  3. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร 

4. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั  5. นายปณิต  ตุลยว์ฒันจิต  6. นายปิยกร อภิบาลศรี และจากการ 

ที่บริษทัไดเ้ปิดให้ผูถ้ือหุ้นใช้สิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

นั้น ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัโดยไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือทั้ง 6 คน พิจารณาบุคคลท่ีได้รับ

เสนอช่ือแลว้เห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และไดป้ฏิบติัหน้าท่ี 

ในฐานะกรรมการ โดยให้ค ําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทตลอด

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง สําหรับบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็น 

ไดอ้ย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ

ในคร้ังน้ีไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรอง และการพิจารณาดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั  

คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ 

จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการที่พน้ตาํแหน่งตามวาระ 

ทั้ง 6 คน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ซ่ึงมีรายละเอียดขอ้มูลของบคุคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ อยูใ่นหนงัสือเชิญประชุม หนา้ 27 - 46 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ผู้อํานวยการ สํานักกรรมการและกํากับดูแล แจ้งต่อท่ีประชุมว่าไม่มีผูถื้อหุ้นส่งคาํถามหรือ

ความเห็นเพิ่มเติม ทั้งทาง VDO Conference และ Q&A 

ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงว่าในการลงคะแนนเสียงวาระน้ีขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง

กรรมการทั้ง 6 คน กลบัเขา้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยลงมติเป็นรายบุคคล ซ่ึงวาระน้ี

ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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ผลการนบัคะแนนเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1) นางพเยาว ์ มริตตนะพร   

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ประชุมในวาระน้ี   10,841,866,920   เสียง 

เห็นดว้ย 10,755,098,326 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.1997 

ไม่เห็นดว้ย 86,768,594 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8003   

งดออกเสียง 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

2) นายวิฑูร  เตชะทศันสุนทร 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ประชุมในวาระน้ี   10,841,866,920   เสียง 

เห็นดว้ย 10,723,766,551 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9107 

ไม่เห็นดว้ย 118,100,369 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.0893   

งดออกเสียง 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

3) พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ประชุมในวาระน้ี   10,841,866,920   เสียง 

เห็นดว้ย 10,703,453,702 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.7248 

ไม่เห็นดว้ย 138,258,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.2752   

งดออกเสียง 155,000 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

4) ดร.อรรณพ  ตนัละมยั 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ประชุมในวาระน้ี   10,841,866,920   เสียง 

เห็นดว้ย 10,723,767,551 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9107 

ไม่เห็นดว้ย 118,099,369 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.0893   

งดออกเสียง 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  
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5) นายปณิต  ตุลยว์ฒันจิต 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ประชุมในวาระน้ี   10,841,866,920   เสียง 

เห็นดว้ย 10,750,501,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1573 

ไม่เห็นดว้ย 91,365,385 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.8427   

งดออกเสียง 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

6) นายปิยกร อภิบาลศรี 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ประชุมในวาระน้ี  10,841,866,920   เสียง 

เห็นดว้ย 10,770,393,560 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3408 

ไม่เห็นดว้ย 71,473,360 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.6592   

งดออกเสียง 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง 

ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

แยกเป็นรายบุคคลอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระทั้ง 6 คน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 1. นางพเยาว ์ มริตตนะพร  2. นายวิฑูร  เตชะทศันสุนทร 3. พลเอกเชษฐา  

ฐานะจาโร  4. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั  5. นายปณิต  ตุลยว์ฒันจิต  6. นายปิยกร อภิบาลศรี 

วาระท่ี 6   พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธาน ขอใหเ้ลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 15 กาํหนดว่า กรรมการมีสิทธิ

ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั ซ่ึงอาจกาํหนดเป็น

จาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไป

จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง สวสัดิการ และค่าใชจ่้ายต่างๆ 

ตามระเบียบของบริษทั 
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บริษัทได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่กรรมการ ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 

กาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยในปีน้ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2566 ซ่ึงประกอบด้วยโบนัสกรรมการสําหรับปี 2565 

ในวงเงิน 15.75 ลา้นบาท และค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2566 เท่ากับปีท่ีผ่านมาในวงเงิน 

18 ลา้นบาท   

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ 

จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี 

1.  โบนสักรรมการสาํหรับปี 2565 ในวงเงิน 15.75 ลา้นบาท  

2.  ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2566 เท่ากบัปีท่ีผา่นมาในวงเงิน 18 ลา้นบาท   

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม หนา้ 47-48 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ผู้อํานวยการ สํานักกรรมการและกํากับดูแล แจ้งต่อท่ีประชุมว่าไม่มีผูถื้อหุ้นส่งคาํถามหรือ

ความเห็นเพิ่มเติม ทั้งทาง VDO Conference และ Q&A 

ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงวา่วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุม  

ผลการนบัคะแนน 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ประชุมในวาระน้ี 10,841,871,220 เสียง 

เห็นดว้ย 10,822,639,584 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8226 

ไม่เห็นดว้ย 19,041,122 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1756   

งดออกเสียง 190,514 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0018 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุม

อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ ดงัน้ี 

1. โบนสักรรมการสาํหรับปี 2565 ในวงเงิน 15.75 ลา้นบาท 

2. ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2566 เท่ากบัปีท่ีผา่นมาในวงเงิน 18 ลา้นบาท   
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วาระท่ี 7   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน  

ประธาน ขอให้เลขานุการบริษทั และนายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ช้ีแจงเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนต่อท่ีประชุม 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 30 กาํหนดใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชี

และกาํหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง และตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยกาํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคล

ซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ของบริษทั 

นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าท่ีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผูส้อบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความ

น่าเช่ือถือความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบติังานสอบบญัชี การให้คาํปรึกษา 

ในมาตรฐานการบญัชี การรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน และ

มีมติให้นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณานาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

และกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2566 ดงัน้ี 

1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสําหรับปี 2566 

โดยใหน้ายกิตติพนัธ์  เกียรติสมภพ หรือ นางสาววธู ขยนัการนาวี หรือ นายวชัรินทร์  ภสัรพงษก์ุล 

หรือนายณัฐวุฒิ  สันติเพ็ชร แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชี 

มีอาํนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัในปี 2566 

ทั้ งน้ี  ผู ้สอบบัญชีตามรายช่ือข้างต้นนั้ น  ยังเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทย่อย  คือ  บริษัท 

ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จาํกดั และ บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จาํกดั ซ่ึงผูส้อบบญัชี 

ตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษทั หรือบริษทัย่อย 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

2. กาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2566 เป็นเงินไม่เกิน 4,744,000 บาท 

เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีในปีก่อนเพิ่มขึ้น 420,000 บาท คิดเป็น 9.71% และเปรียบเทียบ

กับค่าเฉล่ีย ค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในหมวดเดียวกันพบว่าค่าตอบแทน 

สอบบัญชีของบริษัทมีความเหมาะสม ทั้ งน้ี บริษัทได้ประสานกับสํานักงานสอบบัญชี 

ท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนัอีก 3 ราย แต่ทั้ง 3 ราย ไม่ยืน่ขอ้เสนอสอบบญัชี 

 



 

19/31 
 

ทั้งน้ี ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมาบริษทัและบริษทัย่อยมีการใช้บริการอ่ืน (Non-audit service fee) 

จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จาํนวน 950,000 บาท  

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม หนา้ 49 – 51 

คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอจึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2566 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ผู้อํานวยการ สํานักกรรมการและกํากับดูแล แจ้งต่อท่ีประชุมว่าไม่มีผูถื้อหุ้นส่งคาํถามหรือ

ความเห็นเพิ่มเติม ทั้งทาง VDO Conference และ Q&A 

ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่าวาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

ผลการนบัคะแนน 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ประชุมในวาระน้ี 10,841,871,220 เสียง 

เห็นดว้ย 10,840,143,973 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9845 

ไม่เห็นดว้ย 1,680,733 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0155   

งดออกเสียง 46,514 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด คือ นายกิตติพนัธ์  เกียรติสมภพ หรือ 

นางสาววธู ขยนัการนาวี หรือ นายวชัรินทร์  ภสัรพงษ์กุล หรือนายณัฐวุฒิ  สันติเพ็ชร คนหน่ึงคนใด 

เป็นผู ้สอบบัญชี  มีอํานาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี  2566 โดยมี

ค่าตอบแทนไม่เกิน 4,744,000 บาท 
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วาระท่ี 8 พิจารณาทบทวนข้อห้ามการกระทําท่ีมีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว 

ประธาน ขอใหเ้ลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีบริษัทเข้าดําเนินธุรกิจการพัฒนาเชิงพาณิชย ์

ในโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนํ้ าเงิน) ซ่ึงธุรกิจดงักล่าวรวมถึงการให้บริการ

โทรคมนาคมนั้น บริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสองท่ีมีโครงข่าย

โทรคมนาคมเป็นของตนเอง ซ่ึงตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กาํหนดใหผู้ป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมจะตอ้งเสนอ

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อกาํหนดขอ้หา้มการกระทาํท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงาํกิจการโดยคนต่างดา้ว 

และใหมี้การทบทวนทุกปี ซ่ึงขอ้หา้มจาํนวน 8 ขอ้ตามท่ีระบุไวใ้นบญัชีทา้ยประกาศฯ มีดงัน้ี 

(1)  การครอบงาํกิจการผ่านการให้คนต่างดา้ว ตวัแทน หรือตวัแทนเชิดเขา้มาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางออ้มเพื่อหลีกเล่ียงประกาศฉบบัน้ี 

(2)  การครอบงาํกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผูแ้ทนหรือตวัแทนของ 

คนต่างดา้ว โดยหุน้ดงักล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผูถื้อหุ้นเกินกว่า

สัดส่วนจาํนวนหุน้ท่ีถือไวจ้ริง ถือเป็นหุน้ท่ีมีสิทธิพิเศษเหนือกวา่หุน้ท่ีถือโดยผูมี้สัญชาติไทย 

(3)  การครอบงาํกิจการผ่านการท่ีคนต่างด้าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรง 

หรือทางอ้อมในการกาํหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดาํเนินงาน หรือการแต่งตั้ง

กรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูง 

(4)  การครอบงาํกิจการผ่านการมีนิติสัมพนัธ์กบัแหล่งท่ีมาของเงินทุนและเงินกูจ้ากคนต่างด้าว

หรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การคํ้าประกนัเงินกู ้การให้กูเ้งินในอตัราดอกเบ้ียตํ่ากว่าราคาตลาด 

การประกนัความเส่ียงทางธุรกิจ หรือการใหสิ้นเช่ือ ทั้งน้ีในลกัษณะท่ีมีการเลือกปฏิบติั 

(5)  การครอบงํากิจการผ่านการทําสัญญาเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนส์ไชส์ 

(Franchise) หรือสัญญาท่ีให้สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และ

สัญญาดงักลา่วมีผลเป็นการถา่ยโอนคา่ใชจ่้ายและผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่คนต่างดา้ว 

(6)  การครอบงาํกิจการผ่านการทาํสัญญาจดัซ้ือจดัจา้งหรือสัญญาจา้งบริหารกบัคนต่างดา้วหรือ

นิติบุคคลในเครือ หรือลูกจา้ง หรือพนกังานของคนต่างดา้วหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญา

ดงักล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใชจ่้ายและผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่คนต่างดา้ว 

(7)  การครอบงาํกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกบัคนต่างดา้วหรือนิติบุคคลในเครือโดยมี

การจดัสรรหรือแบ่งตน้ทุนในการประกอบกิจการในลกัษณะท่ีมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย

และผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่คนต่างดา้ว 

(8)  การครอบงาํกิจการผ่านการทาํธุรกรรมในลกัษณะโอนราคา (Transfer Pricing) หรือสมยอม

ดา้นราคากบัคนต่างดา้วหรือนิติบุคคลในเครือ 
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โดยในปีท่ีผ่านมาบริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศฯดังกล่าวและไม่มี 

การดําเนินการใดๆ ท่ีเป็นพฤติการณ์และสถานภาพท่ีขัดต่อข้อห้ามการกระทําท่ีมีลักษณะ 

เป็นการครอบงาํกิจการโดยคนต่างดา้วแต่อยา่งใด 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาทบทวน 

และอนุมัติข้อห้ามการกระทาํท่ีมีลักษณะเป็นการครอบงาํกิจการโดยคนต่างด้าวเพื่อรายงาน 

ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม หนา้ 52-53 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ผู้อํานวยการ สํานักกรรมการและกํากับดูแล แจ้งต่อท่ีประชุมว่าไม่มีผูถื้อหุ้นส่งคาํถามหรือ

ความเห็นเพิ่มเติม ทั้งทาง VDO Conference และ Q&A 

ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงว่าวาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

ผลการนบัคะแนน 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ประชุมในวาระน้ี 10,841,871,220 เสียง 

เห็นดว้ย 10,841,699,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไม่เห็นดว้ย 16,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0002   

งดออกเสียง 155,000 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติั

ขอ้ห้ามการกระทาํท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงาํกิจการโดยคนต่างดา้ว เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต่อไป 
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วาระท่ี 9 พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับบริษัท 

ประธาน ขอใหเ้ลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงต่อ ท่ีประชุมว่าตามท่ีได้มีการแก้ไข เพิ่ม เ ติมกฎหมายว่ า ด้วย 

บริษทัมหาชนจาํกดั โดยพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2565 ซ่ึงไดป้ระกาศ

ลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 เป็นการแกไ้ขกฎหมาย

ให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกับกาลปัจจุบนั โดยกาํหนดให้บริษทัมหาชนจาํกัดสามารถ 

ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น การจัดส่ง

หนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นการลดภาระและ

อาํนวยความสะดวกสาํหรับบริษทัมหาชนและผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นชอบต่อการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั จึงเห็นควรเสนอ 

ที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั หมวด 3 ขอ้ 22 และหมวด 4 ขอ้ 25 

ขอ้ 26 ขอ้ 27 ขอ้ 28 และหมวด 5 ขอ้ 36 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเปล่ียนแปลง 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม หนา้ 54-59 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ผู้อํานวยการ สํานักกรรมการและกํากับดูแล แจ้งต่อท่ีประชุมว่าไม่มีผูถื้อหุ้นส่งคาํถามหรือ

ความเห็นเพิ่มเติม ทั้งทาง VDO Conference และ Q&A 

ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่าวาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผลการนบัคะแนน 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ประชุมในวาระน้ี  10,841,871,220   เสียง 

จาํนวนเสียงท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 10,841,871,220   เสียง 

เห็นดว้ย 10,756,178,154 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2096 

ไม่เห็นดว้ย 5,800,382 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0535   

งดออกเสียง 79,892,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.7369   

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000   



 

23/31 
 

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการแก้ไขขอ้บงัคบับริษทั หมวด 3 คณะกรรมการบริษทั 

ขอ้ 22 และหมวด 4 การประชุมผูถื้อหุ้น ขอ้ 25 ขอ้ 26 ขอ้ 27 ขอ้ 28 และหมวด 5 ขอ้ 36 เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2565 ตามท่ีเสนอ 

วาระท่ี 10 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

ประธาน ขอใหเ้ลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองจากแหล่งเงินทุนจากตราสารหน้ีเป็นท่ีรู้จักกันอย่าง

กวา้งขวางของผูล้งทุน ท่ีผ่านมาบริษทัมีการออกหุ้นกูห้ลายคร้ัง ทุกคร้ังบริษทัประสบความสําเร็จ

เป็นอย่างดี หุ้นกูข้องบริษทัเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับจากนกัลงทุนเป็นอย่างมากทาํใหบ้ริษทัไดรั้บตน้ทุน

การเงินท่ีดี นอกจากน้ีด้วยคุณสมบติัของโครงการลงทุนของบริษทัท่ีสอดคลอ้งกับการพัฒนา 

อย่างย ัง่ยืน หุ้นกูข้องบริษทัจึงตอบสนองความตอ้งการของนักลงทุนซ่ึงให้ความสําคญักบัความ

ยัง่ยืนมากขึ้น ดังนั้น บริษทัจึงเห็นควรออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดหา

เงินทุนสาํหรับการดาํเนินงานต่างๆภายในขอบเขตวตัถุประสงคข์องบริษทัรวมถึงการชาํระหน้ีเดิม

และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัให้บริษทั

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทมีหลกัประกัน และ/หรือไม่มีหลักประกัน ในวงเงินรวมและ 

มูลค่าคงคา้งของเงินตน้ของหุ้นกูไ้ม่เกิน 25,000 ลา้นบาท เพื่อเป็นทุนสําหรับการดาํเนินการต่างๆ

ภายในขอบเขตวตัถุประสงคข์องบริษทั รวมถึงการชาํระหน้ีเดิม และการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 

ของบริษทั โดยให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายมีอาํนาจ 

ในการกาํหนดประเภทของหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้ อัตราดอกเบ้ียการเสนอขายและดาํเนินการอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูต่้อไป 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม หนา้ 60-61 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ผู้อํานวยการ สํานักกรรมการและกํากับดูแล แจ้งต่อท่ีประชุมว่าไม่มีผูถื้อหุ้นส่งคาํถามหรือ

ความเห็นเพิ่มเติม ทั้งทาง VDO Conference และ Q&A 

ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  
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เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่าวาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผลการนบัคะแนน 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ประชุมในวาระน้ี  10,841,871,220   เสียง 

จาํนวนเสียงท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 10,841,871,220   เสียง 

เห็นดว้ย 10,718,737,062 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.8643 

ไม่เห็นดว้ย 122,964,158 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.1342   

งดออกเสียง 170,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0015   

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000   

 

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทมีหลักประกัน 

และ/หรือ ไม่มีหลกัประกนั ในวงเงินรวมและมูลค่าคงคา้งของเงินตน้ของหุ้นกูไ้ม่เกิน 25,000 ลา้นบาท 

เพื่อเป็นทุนสาํหรับการดาํเนินการต่างๆภายในขอบเขตวตัถุประสงคข์องบริษทั รวมถึงการชาํระหน้ีเดิม 

และการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัโดยมอบหมายคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษทัมอบหมายมีอาํนาจในการดาํเนินการเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกูต่้อไป 

วาระท่ี 11 พิจารณาการเข้าทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) 

ซ่อมบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเคร่ืองกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน 

ประธาน แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเร่ิมการพิจารณาในวาระน้ี เน่ืองจากตนเองเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 

และเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัวาระน้ี เพื่อความโปร่งใสในการดาํเนินการประชุม จึงขอให ้

นายสุพงศ ์ชยุตสาหกิจ กรรมการบริษทัและกรรมการบริหาร เป็นผูด้าํเนินการในฐานะประธานท่ีประชุม

สาํหรับวาระน้ีแทน  

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกจิ ประธานท่ีประชุม ขอใหเ้ลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ารายละเอียดการขออนุมติัในวาระน้ีตามท่ีปรากฏในหนงัสือ

เชิญประชุม และสารสนเทศการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันในส่ิงท่ีส่งมาด้วย 12 และนําเสนอขอ้มูล 

ภาพรวมโดยสรุปในรูปแบบวิดีทศัน์เพื่อสรุปขอ้มูลงานซ่อมบาํรุงรักษา ซ่ึงสรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 
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ตามท่ีบริษทั เป็นผูรั้บสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จากการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จาํนวน 2 โครงการ คือ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 

(โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงิน) และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (โครงการ

รถไฟฟ้าสายสีม่วง) โดย รฟม. เป็นเจ้าของโครงการและเป็นผูใ้ห้สัมปทานการเดินรถไฟฟ้า 

ขนส่งมวลชน แก่บริษทัซ่ึง บริษทั มีหนา้ท่ีให้บริการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซ่อมบาํรุงรักษา

งานระบบรถไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเคร่ืองกล  หรืองาน  CEM  

ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การว่าจา้ง บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน)ให้เป็นผูบ้ริหารงานซ่อมบาํรุงรักษา 

CEM ของทั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

เน่ืองจากระยะเวลาสัญญาว่าจ้างงานซ่อมบาํรุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

จะส้ินสุดลงในเดือนตุลาคม 2566 ประกอบกับ มีความจาํเป็นต้องซ่อมบาํรุงรักษาโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงินเป็นการเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้การดูแลและบริหารงานซ่อมบาํรุงของ

โครงการรถไฟฟ้ามีความต่อเน่ือง บริษทัจึงประสงคท่ี์จะดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. วา่จา้งผูบ้ริหารงานซ่อมบาํรุงรักษา CEM โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงต่อเน่ือง  

2.  สั่งงานเพิ่มเติมกบัผูรั้บจา้งสาํหรับงานซ่อมบาํรุงรักษา CEM โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน 

โดยมีขอบเขตงานตามรายละเอียดดงัน้ี 

ขอบเขตงานรายการท่ี 1 การว่าจ้างผูบ้ริหารงานซ่อมบาํรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา 

และไฟฟ้าเคร่ืองกล หรือ CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เป็นระยะเวลา 10 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 

1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2576 ในลกัษณะของการวา่จา้งแบบเหมา 

บริษทัมีนโยบายในการเร่ิมตน้ดาํเนินการซ่อมบาํรุงรักษาดว้ยตนเอง จึงไดมี้การเปล่ียนรูปแบบ 

ในการว่าจา้งซ่ึงแตกต่างจากสัญญาว่าจา้งปัจจุบนั โดยบริษทัจะส่งบุคลากรเขา้ทาํงานซ่อมบาํรุง 

ท่ีมีความซับซ้อนน้อย เช่น งานทําความสะอาด งานตรวจสอบ งานเปล่ียนวสัดุส้ินเปลือง 

และงานซ่อมบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั เป็นตน้ รวมไปถึงการจดัหาอะไหล่ วสัดุส้ินเปลือง เคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นในงานซ่อมบํารุงรักษาเบ้ืองต้นโดยผูรั้บจ้างงานซ่อมบํารุงรักษา CEM 

มีหนา้ท่ีในการถ่ายทอดความรู้ใหก้บับุคลากรท่ีบริษทัจะมอบหมายให้เขา้ร่วมการปฏิบติังานดงักล่าว 

และมีหน้าท่ีในการบริหารจดัการงานซ่อมบาํรุงรักษาในภาพรวม งานซ่อมบาํรุงรักษาเชิงแก้ไข 

รวมถึงงานเปล่ียนทดแทนอุปกรณ์ท่ีหมดอายุการใช้งาน เช่น แบตเตอร่ี เคร่ืองระบายความร้อน 

และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นตน้โดยขอบเขตงานซ่อมบาํรุงรักษา CEM ของโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีม่วง ประกอบไปดว้ยระบบต่างๆ ดงัน้ี 

1) ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้ (Fire Detection and Alarm System) 

2) ระบบป้องกนัอคัคีภยั ( Fire Protection System) 

3) ระบบลิฟตแ์ละบนัไดเล่ือน (Lift and Escalator System) 
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4) ระบบควบคุมอากาศ (Environmental Control System) 

5) ระบบไฟฟ้าแรงดนัตํ่า (Low Voltage System) 

6) ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและเตา้เสียบไฟฟ้า (Lighting and Receptacle System) 

7) ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา (Civil and Architecture System) 

8) เคร่ืองตรวจจบัโลหะแบบเดินผา่น (Walk-Through Metal Detector) 

โดยมีการเพิ่มขอบเขตงานซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองตรวจจบัโลหะแบบเดินผ่าน เขา้มาเป็นส่วนหน่ึง

ของสัญญาวา่จา้งงานซ่อมบาํรุงรักษา CEM ในคร้ังน้ีดว้ย 

ขอบเขตงานรายการท่ี 2 งานเปล่ียน Grout Plug และยางกนันํ้ าของผนงัอุโมงค ์โครงการรถไฟฟ้า

สายสีนํ้าเงิน ช่วงสถานีบางซ่ือถึงสถานีหวัลาํโพง  

การว่าจา้งเปล่ียน Grout Plug และยางกนันํ้ าของผนงัอุโมงค ์ช่วงสถานีบางซ่ือถึงสถานีหัวลาํโพง 

มีระยะเวลา 2 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2568 ในลกัษณะของการ

สั่งงานเพิ่มเติมจากสัญญางานซ่อมบาํรุงรักษา CEM โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงินโดยผูรั้บจา้ง 

มีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการงานเปล่ียนทดแทน รวมถึงการจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเปล่ียน

ทดแทนอุปกรณ์ท่ีหมดอายกุารใชง้าน เช่น Grout Plug, ยางกนันํ้า และ PU Foam เป็นตน้ 

เน่ืองจากเทคโนโลยีการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้า มีการเจาะรูทะลุระหว่างผนังดา้นในและผนัง

ดา้นนอกของอุโมงค ์หรือท่ีเรียกว่า Grout Hole เพื่อใชใ้นการยกผนงัอุโมงคเ์ขา้ติดตั้งในตาํแหน่ง

ท่ีกําหนด และเม่ือติดตั้ งเรียบร้อยแล้ว จะติดตั้ งยางกันนํ้ า และ Grout Plug เพื่อปิดรูดังกล่าว 

โดยตาํแหน่งของ Grout Hole ตามหนา้ตดัวงกลมของอุโมงค์จะมีทั้งส้ิน 7 จุดโดยรอบ ซ่ึงภายใน

ของ Grout Hole แต่ละจุดนั้ นจะประกอบไปด้วยยางกันนํ้ า และGrout Plug หลังจากใช้งาน

โครงสร้างอุโมงคไ์ประยะเวลาหน่ึง พบวา่ยางกนันํ้าท่ีไดติ้ดตั้งไวเ้กิดการเส่ือมสภาพ ส่งผลใหเ้กิด

การร่ัวซึมของนํ้าและทรายเขา้มาภายในอุโมงค ์ทาํใหส่้งผลกระทบต่อการใหบ้ริการ 

ทั้ ง น้ีบริษัทได้เป ล่ียน  Grout Plug และยางกันนํ้ า  รวมถึงการฉีด  PU Foam เส ริมเพื่อ เพิ่ม

ความสามารถในการกันนํ้ าไปแลว้จาํนวนทั้งส้ิน 24,000 จุด จากทั้งหมดประมาณ 194,000 จุด 

ซ่ึงปัจจุบนัยางกนันํ้าและ PU Foam มีอายกุารใชง้านมาแลว้ประมาณ 10 ปี 

ดงันั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนัการร่ัวซึมของนํ้ าและทรายในอุโมงคร์ถไฟฟ้าให้ดีขึ้น 

บริษทัจึงมีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนยางกนันํ้า และฉีด PU Foam ซํ้า ในตาํแหน่งท่ีเคยเปล่ียนไปแลว้

และในตาํแหน่งท่ีพบการร่ัวซึมเพิ่มเติม รวมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 48,000 จุด  

การพิจารณาขอบเขตของงาน ทั้งรายการท่ี 1 และรายการท่ี 2 บริษทัได้พิจารณาเลือกบริษทั 

ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) ใหเ้สนอราคาดว้ยเหตุผลดงัน้ี 
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รายการท่ี 1  การวา่จา้งผูบ้ริหารงานซ่อมบาํรุงรักษา CEM โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

บริษัท ช.การช่าง เป็นผูบ้ริหารงานซ่อมบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

ตั้งแต่เปิดให้บริการเดินรถในโครงการดงักล่าว และท่ีผ่านมาพบว่า บริษทั ช.การช่าง มีผลการ

ดาํเนินงานท่ีดี สามารถปฏิบติังานไดสู้งกว่าเกณฑ ์ดชันีสมรรถนะ KPI ท่ีกาํหนด และสอดคลอ้ง

ตามเกณฑ์ท่ีระบุในสัญญาสัมปทานกบั รฟม. และเพื่อให้สามารถดูแลและบริหารงานซ่อมบาํรุงรักษา 

CEM เป็นไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง บริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ขยายระยะเวลางานซ่อมบาํรุงรักษา CEM 

ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงกบับริษทั ช.การช่าง ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี 

รายการท่ี 2  งานเปล่ียน Grout Plug และยางกนันํ้า ของผนงัอุโมงคโ์ครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน 

เน่ืองด้วย บริษทั ช.การช่าง เป็นบริษทัรับเหมาขนาดใหญ่ มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ 

และความชํานาญ รวมถึงเป็นผูก่้อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาของโครงการรถไฟฟ้า 

สายสีนํ้ าเงินเดิม ดังนั้ นเพื่อให้เกิดการบูรณาการทํางานร่วมกับงานซ่อมบํารุงรักษา CEM 

ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงิน ท่ี  บริษัท ช.การช่าง เป็นผู ้รับผิดชอบอยู่ ในปั จจุบัน 

บริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง ทําการเปล่ียน Grout Plug และยางกันนํ้ า 

ของผนังอุโมงค์ช่วงสถานีบางซ่ือถึงสถานีหัวลาํโพงในลกัษณะของการสั่งงานเพิ่มเติม 

การพิจารณาดา้นราคา บริษทัไดว้า่จา้งบริษทั อินฟรา เอเชีย จาํกดั ซ่ึงเป็นวิศวกรอิสระผูมี้ประสบการณ์

และความชาํนาญในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการบาํรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าให้เป็นวิศวกร 

ท่ีปรึกษาอิสระในการประเมินมูลค่างานท่ีเหมาะสม โดยบริษทั InfraAsia ได้ตรวจสอบและ

ประเมินราคาท่ีเหมาะสมเป็นดงัน้ี 

รายการท่ี 1 การขยายสัญญางานบริหารงานซ่อมบาํรุง CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

ออกไปเป็นระยะเวลา 10 ปี ตามขอบเขตงานท่ีบริษทักาํหนด คิดเป็นมูลค่า ประมาณ 1,208.9 ลา้นบาท 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รายการท่ี 2 งานเปล่ียน Grout Plug และยางกนันํ้ า ของผนงัอุโมงค ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงิน 

ช่วงสถานีบางซ่ือถึงสถานีหวัลาํโพง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 492.8 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รวมทั้ง 2 รายการเป็นเงิน 1,701.70 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ราคางานท่ีบริษทั 

ช.การช่าง เสนอมานั้น ตํ่ากวา่ราคาท่ีผูป้ระเมินอิสระไดท้าํการตรวจสอบและประเมินราคาไว ้โดย 

รายการท่ี 1 คิดเป็นมูลค่า 1,150 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

รายการท่ี 2 คิดเป็นมูลค่า 480 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รวมทั้ง 2 รายการเป็นเงิน 1,630 ลา้นบาท 
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ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับราคาท่ีผูเ้ช่ียวชาญอิสระประเมินราคาท่ีบริษทั ช.การช่างเสนอ ตํ่ากว่า 

71.7 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.21 ดังนั้นการว่าจ้างให้ บริษทั ช.การช่าง เป็นผูรั้บผิดชอบงาน 

ในการดาํเนินงานดงักล่าวจึงมีความเหมาะสม 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง ซ่อมบํารุงรักษา

โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเคร่ืองกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินในวงเงิน 1,630 ลา้นบาท มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  

คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัไดพ้ิจารณาแลว้ 

มีความเห็นว่าการว่าจ้าง ช.การช่าง ซ่อมบาํรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเคร่ืองกล 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงินจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

เน่ืองจาก ช.การช่าง เป็นผูท่ี้มีศักยภาพ ประสบการณ์ และความรู้ความชํานาญในงาน อีกทั้ง

ค่าตอบแทนท่ีบริษัทจะจ่ายให้แก่ ช.การช่าง จํานวน 1,630 ล้านบาท มีความสมเหตุสมผล 

จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 

1. อนุมัติการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) 

ซ่อมบาํรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเคร่ืองกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

และโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ในวงเงิน 1,630 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณาอนุมัติรายละเอียดของสัญญาและ

ดาํเนินการใดๆท่ีจาํเป็นเพื่อการเขา้ทาํสัญญากบับริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) จนเสร็จการ  

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม หนา้ 62-63 

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งบริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จาํกดั เป็นท่ีปรึกษา 

ทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นต่อผู ้ถือหุ้นของบริษัทเก่ียวกับความสมเหตุสมผล 

และประโยชน์ต่อบริษทั ความเป็นธรรมของราคา เง่ือนไขของการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

โดยท่ีปรึกษาได้ส่งความเห็นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯและผูถื้อหุ้นแลว้ ตามรายละเอียด 

ท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 13 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น  

ผู้อาํนวยการ สํานักกรรมการและกาํกบัดูแล แจง้ต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ส่งคาํถามทาง Q&A  

นางกัลล์ชลา  มหิทธิหาญ   ผู้ ถือหุ้น  สอบถามเก่ียวกับราคาค่าจ้างในการว่าจ้างบริษัท 

ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) ตามสัญญาฉบบัใหม่เทียบกับสัญญาฉบบัเก่านั้นมีจาํนวนเทียบเท่า 

หรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

ประธาน ขอใหน้ายพชัร เนตรสุวรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 
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ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ช้ีแจงว่าในประเด็นน้ีไดมี้อธิบายไวใ้นรายงานความเห็นของท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระ หน้า 59 โดยในการเปรียบเทียบราคาค่าจ้างระหว่างสัญญาฉบับใหม่และ 

สัญญาฉบับเก่านั้ น  จะใช้ต้องคํานวนค่าจ้างเป็นรายปี  เ น่ืองจากสัญญาทั้ งสองฉบับนั้ น 

มีระยะเวลาของสัญญาไม่เท่ากัน อีกทั้ งสัญญาฉบับใหม่มีขอบเขตงานท่ีจ้างแตกต่างจาก 

สัญญาฉบบัเก่า เช่น การซ่อมแซมและบาํรุงรักษาในเบ้ืองตน้ บริษทัจะใช้พนักงานของบริษทั 

ในการปฏิบติังานซ่อมแซมเอง ซ่ึงเม่ือนําค่าจ้างของสัญญาฉบบัเก่าและฉบบัใหม่มาเทียบกัน 

เป็นรายปีจะสรุปได้ว่า ค่าจ้างของสัญญาฉบบัเก่าจะมีจาํนวนสูงกว่าสัญญาฉบบัใหม่เล็กน้อย 

แต่โดยรวมถือวา่ไม่แตกต่างมาก  

ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงว่าวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

จากขอ้มูลผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2566 เพื่อการเขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ี 

มีผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ช. การช่าง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีส่วนไดเ้สีย 

ซ่ึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี รวมจาํนวน 5,448,165,206 หุ้น ตามรายช่ือท่ีปรากฏ

ในสารสนเทศเก่ียวกับการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ในส่ิงท่ีส่งมาด้วย 12 ข้อ 8 หน้า 7-11 

ซ่ึงจาํนวนเสียงทั้งหมดดงักล่าวไม่ไดล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมทั้งจาํนวน 

ทั้งน้ี นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์และนายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสุวณิชยก์ุล ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

กบัวาระน้ี ไม่ไดล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมในการประชุมคร้ังน้ี 

ผลการนบัคะแนน 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ประชุมในวาระน้ี  10,841,871,220   เสียง 

จาํนวนเสียงท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี     5,399,386,526   เสียง 

จาํนวนเสียงท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี   5,442,484,694   เสียง 

เห็นดว้ย 5,442,312,707 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9969 

ไม่เห็นดว้ย 16,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0003   

งดออกเสียง 155,087 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0028   

บตัรเสีย            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000   

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย อนุมัติให้บริษัท 
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เข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ซ่อมบํารุงรักษา

โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเคร่ืองกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และโครงการรถไฟฟ้า

สายสีนํ้ าเงิน ในวงเงิน 1,630 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั 

มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัรายละเอียดของสัญญาและดาํเนินการใดๆท่ีจาํเป็นเพื่อการเขา้ทาํสัญญา 

กบับริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) จนเสร็จการ 

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ประธานท่ีประชุม  เชิญนายปลิว ตรีวิศวเวทย ์กลบัเขา้ทาํหนา้ท่ีประธาน 

ในท่ีประชุม เพื่อดาํเนินการประชุมในวาระต่อไป 

วาระท่ี 12 เร่ืองอ่ืนๆ 

นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์กลบัเขา้ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถาม / แสดงความคิดเห็น หรือขอ้แนะนาํเพิ่มเติม 

ผู้อาํนวยการ สํานักกรรมการและกาํกบัดูแล แจง้ต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ถามคาํถามทาง Q&A  

นายอิทธิกร ตานะโก ผู้ ถือหุ้น  แสดงความคิดเห็นว่าควรให้มีการจดัประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังถดัไป 

แบบ Onsite มากกว่าแบบ Online เน่ืองจากการพบปะกบัผูบ้ริหารของบริษทัเป็นการส่ือสารแบบ 

Two-way Communication  

ประธาน ขอรับความคิดเห็นดงักล่าวไวพ้ิจารณา 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น  สอบถามเก่ียวกบัความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีม่วง ส่วนต่อขยายทิศใต  ้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 

และโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหลกัสอง-พุทธมณฑลสาย 4 

ประธาน ขอใหน้ายพงษส์ฤษด์ิ ตนัติสุวณิชยก์ุล กรรมการบริษทั ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท ช้ีแจงดงัน้ี 

1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ส่วนต่อขยายทิศใต ้ไดเ้ร่ิมก่อสร้างมาเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีแลว้ 

ซ่ึงในขณะน้ีอยู่ระหว่างขั้นตอนการขุดเจาะผนังสถานีและกาํลงัเตรียมการขุดเจาะอุโมงค์

เส้นทางในลําดับถัดไปโดยหากพิจารณาระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานของ 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) คาดวา่จะแลว้เสร็จในอีก 5 ปีขา้งหนา้ 
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2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหลกัสอง-พุทธมณฑลสาย 4 อยู่ในระหว่าง

ขั้นตอนศึกษาเส้นทางโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซ่ึงหากมี 

ความคืบหนา้จะแจง้ใหท้ราบต่อไป  

นางสาววิภา วิชิตจารุกุล  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามเก่ียวกบับริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จาํกัด 

วา่ในอนาคตมีแผนจะเสนอขายหุน้แก่ประชาชนทัว่ไป (Initial Public Offering หรือ IPO) หรือไม ่

ประธาน ขอใหน้ายพงษส์ฤษด์ิ ตนัติสุวณิชยก์ุล กรรมการบริษทั ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท ช้ีแจงว่าขณะน้ีอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด

หากมีความคืบหนา้จะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

ประธาน สอบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดจะส่งคาํถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ 

ซ่ึงไม่มีผูใ้ดเสนอ 

ผู้อํานวยการ สํานักกรรมการและกํากับดูแล แจ้งต่อท่ีประชุมว่าสําหรับคาํถามของผูถื้อหุ้น 

ท่ีไม่ไดต้อบในท่ีประชุม บริษทัจะตอบกลบัผูถื้อหุน้ทาง E-mail ตามท่ีแจง้ไว ้

ประธาน กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นท่ีเป็น

ประโยชน์ และเม่ือไม่มีกิจการอ่ืนใดท่ีจะตอ้งพิจารณา ประธานจึงปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 16.10 น. 

                       ลงช่ือ     นายปลิว   ตรีวิศวเวทย ์    ประธานท่ีประชุม 

    

ลงช่ือ     นางมนสัวีร์  ทรัพยช์วโรจน์     ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

ลงช่ือ     นางภรณี   กนิษฐานนท ์    ผูบ้นัทึกการประชุม 
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